

Số: /KH-STTTT

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-TCTTKĐA ngày 30/01/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024;

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

### 1. Mục đích

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả kế hoạch số 12/KH-TCTTKĐA ngày 30/01/2024” đề án 06 của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành; các thành viên trong Tổ công tác của Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả, tiến độ đề ra trong năm 2024.

Cụ thể hoá các yêu cầu, nhiệm vụ Tổ công tác Đề án 06 tỉnh giao, phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Chấp hành đúng các quy định của pháp luật; Quyết liệt trong chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành

### 2. Yêu cầu

Quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt

hiệu quả cao đáp ứng mục tiêu phục vụ chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm của các đơn vị tại địa phương.

## **II. Nội dung, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm.**

### **1. Nhiệm vụ chung**

Xác định chủ đề thực hiện năm 2024: "Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số".

Ban Lãnh đạo Sở nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nội dung các Mô hình điểm thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của ngành tại Kế hoạch số 239/KH-STTTT ngày 05/12/2023 triển khai các Mô hình điểm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Các phòng, đơn vị của Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ, các nội dung được giao tại Kế hoạch số 12/KH-TCTTKĐA ngày 30/01/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì tham mưu hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra.

**2. Nhiệm vụ cụ thể:** Theo phụ lục kèm theo.

## **IV. Tổ chức thực hiện**

1. Căn cứ vào kế hoạch này các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Định kỳ trước thứ 4 hàng tuần và trước ngày 12 hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện gửi về Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Nam Định./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTCNTT&TT.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Trọng Quế**

**Phụ lục**  
**NHIỆM VỤ CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 NĂM 2024**  
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-STTTT ngày /4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Nhiệm vụ, nội dung	Đơn vị		Thời gian
		Chủ trì	Phối hợp	
1	Thực hiện số hóa và tái sử dụng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông để làm giàu, cập nhật, bổ sung kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về DC phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.	Bộ phận Một cửa	Các phòng, ban liên quan đến giải quyết TTHC	Hàng ngày
2	100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư	Các phòng, ban liên quan đến giải quyết TTHC	Văn phòng Sở	Hoàn thành trong Quý II năm 2024
3	100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được định danh và xác thực điện tử thông suốt	Bộ phận Một cửa	Các phòng, ban liên quan đến giải quyết TTHC	Hoàn thành trong Quý II năm 2024
4	100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia	Bộ phận Một cửa	Các phòng, ban liên quan đến giải quyết TTHC	Hoàn thành trong Quý II năm 2024
5	100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông của cá nhân được lưu trữ điện tử	Bộ phận Một cửa	Các phòng, ban liên quan đến giải quyết TTHC	Hoàn thành trong Quý II năm 2024
6	50% mẫu đơn, tờ khai khi giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư	Các phòng, ban liên quan đến giải quyết TTHC	Bộ phận Một cửa	Hoàn thành trong Quý II năm 2024
7	Triển khai thực hiện các Mô hình điểm trong thực hiện Đề án 06 theo kế hoạch số 64/KH-TCTĐA06 ngày 31/10/2023 của TCTĐA06 tỉnh. Kế hoạch số 239/KH-STTTT ngày 05/12/2023 triển khai các Mô hình điểm của Sở	Phòng CDS, Trung tâm CDS & TT, phòng BCTTXB	Các phòng, ban, đơn vị có liên quan	Thường xuyên

11	Hoàn thành việc xây dựng, triển khai Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) và kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành.	Phòng Chuyển đổi số	Các phòng, ban, đơn vị có liên quan	Hoàn thành trong Quý I/2024
12	Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2023; có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 ;	Phòng Chuyển đổi số	Các phòng, ban, đơn vị có liên quan	Hoàn thành trong Quý II/2024
13	Rà soát đề xuất danh mục, khoản đầu tư, ưu tiên hướng thuê dịch vụ CNTT. Đề xuất kinh phí bố trí từ nguồn địa phương; đề xuất Bộ tài chính bố trí kinh phí và triển khai khi được phê duyệt	Phòng Chuyển đổi số	Các phòng, ban, đơn vị có liên quan	Thực hiện thường xuyên